



ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๒๒๑๘

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
ตามแนวทางการประเมินนานาชาติ (PISA)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บัญชีจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑ ชุด
๒. แนวทางการดำเนินงานการขับเคลื่อน PISA จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้อนุมัติให้สำนักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมสมรรถนะ
และความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ (PISA) ด้วยเครื่องมือชุดพัฒนาความฉลาดรู้
วิชาการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ทั้ง ๑๗ เล่ม และให้ความรู้เกี่ยวกับระบบ Computer Based Test
เพื่อพัฒนาศักยภาพครู ส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียน และพัฒนาระดับคุณภาพการจั
ดการศึกษาของโรงเรียนในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนว
ทางการประเมินระดับนานาชาติ (PISA) ช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ นั้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้โอนจัดสรรเงินงบประมาณ
เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนตามแนวทางการประเมิน
นานาชาติ (PISA) ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต จำนวนเขตละ ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ จากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักทดสอบ
ทางการศึกษา จากแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ โครงการพัฒนาหลักสูตร
กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล กิจกรรมหลัก การยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการยกระดับ
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ ทั้งนี้ ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกศทิพย์ ศกวนิช)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ศูนย์ PISA สพฐ.

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๐๘

“เรียนดี มีความสุข”